

Số: 312 /CV-BM  
V/v: cung cấp các trang thiết bị  
phục vụ công tác phòng, chống  
dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2020

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung cấp trang thiết bị phục vụ  
công tác phòng chống dịch (sau đây gọi tắt là đơn vị)

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bệnh viện Bạch Mai là một trong các đơn vị được Bộ Y tế chỉ đạo, giao nhiệm vụ thực hiện việc mua sắm trang thiết bị để phục vụ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.

Để có cơ sở đề xuất, xây dựng kế hoạch theo chỉ đạo của Bộ Y tế đảm bảo tiến độ, triển khai có hiệu quả công tác mua sắm các trang thiết bị, Bệnh viện Bạch Mai kính đề nghị các đơn vị quan tâm cung cấp thông tin sau các nội dung sau:

TT	Tên trang thiết bị	Nội dung cung cấp
1	Máy thở chức năng cao	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thiết bị đơn vị hiện có và có thể sẵn sàng cung cấp ngay (thiết bị, số lượng, chủng loại, hãng nước sản xuất, cấu hình tính năng kỹ thuật, báo giá, tiến độ cung cấp).</li><li>- Thiết bị đơn vị có thể cung cấp trong thời gian tối thiểu (thiết bị, số lượng, chủng loại, hãng nước sản xuất, cấu hình tính năng kỹ thuật, báo giá, tiến độ cung cấp).</li><li>- Các tài liệu liên quan đến trang thiết bị: Hợp đồng tương tự đã ký trong thời gian 12 tháng gần đây.</li></ul>
2	Máy thở cao tần	
3	Máy thở xách tay kèm van PEEP, 2 bộ dây	
4	Máy theo dõi bệnh nhân $\geq 5$ thông số	

Bệnh viện Bạch Mai xin thông báo để các đơn vị quan tâm rà soát và cung cấp số liệu liên quan đến các trang thiết bị trên và công văn kèm các tài liệu liên quan về Phòng Vật tư - Thiết bị y tế, Bệnh viện Bạch Mai, số 78 Đường Giải Phóng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội và qua email theo địa chỉ: [duy.vt.bvbm@gmail.com](mailto:duy.vt.bvbm@gmail.com) trước ngày 01/03/2020 để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế.

Quá thời hạn trên xin được hiểu các đơn vị không gửi báo cáo là đơn vị không có nhu cầu tham gia cung cấp thiết bị đợt này.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tiểu ban Hậu cần PCD BHYT (để b/cáo);
- Vụ KHTC, Vụ TTB-CTYT (để b/cáo);
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC

